

## บทบรรณาธิการ

วารสาร “รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นวารสารที่มีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ สำหรับฉบับนี้เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 2 จัดทำขึ้นโดยภาควิชา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้วารสารฉบับนี้เป็นแหล่งข้อมูลทางทฤษฎีและทางวิชาการระดับชาติ สำหรับการนำเสนอผลงานของทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปแล้ว

สำหรับวารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจในวงกว้างพอสมควร จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากหลากหลายสถาบัน ในการส่งบทความ เข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรืองานวิจัยต่างๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการพิจารณาในการตีพิมพ์นั้น กองบรรณาธิการให้ความสำคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้รับบทความที่มีคุณภาพ

เนื้อหาของฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มาจากนักวิชาการจากหลากหลายแหล่ง ได้แก่ บทความแรก เป็นบทความวิชาการ เรื่อง **“แมนซี เฟรเซอร์ กับพื้นที่สาธารณะ”** ของอาจารย์ ดร. รุ่งนภา ยรรยงเกษมสุข จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บทความที่สอง เป็นบทความวิจัย เรื่อง **“แนวคิดกัลยาณธรรม”** ของอาจารย์ศิวาพร เจ็ยสกุล จากสถาบันวิชาการไทยวิจัยพัฒนาการจัดการ บทความที่สาม เป็นบทความวิจัย เรื่อง **“ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี”** ของนางสาวพรภิรมณ์ ศรีทองคำ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่สี่ เป็นบทความวิจัย เรื่อง **“ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การนวัตกรรมกับสมรรถนะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน”** ของนางสาวไอริน โรจนรักษ์ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่ห้า เป็นบทความที่ห้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง **“คุณภาพชีวิตการทำงานกับการรักษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรต่างวัย : กรณีศึกษา**

**บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย** ของนางสาวพลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริภัสสรค์ วงศ์ทองดี จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่หก เป็นบทความวิจัย เรื่อง **“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองทัพระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย”** ของ นายชีวรัตน์ สว่างศรี นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. วชิรินทร์ ชาญศิลป์ หัวหน้าภาควิชา รัฐศาสตร์ และ รัฐประ ศาสน ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บทความปริทรรศน์หนังสือ เรื่อง **“ชีวิต เพื่อ อีสราฟ”** โดย Maryanne Vollers และแปลภาษาไทย โดย คุณอรดา สีสานุช ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรินทร์ ต้นสุน จากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งบทความทั้ง 7 เรื่องนี้ มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา อาจมีสั้น ยาว ประเด็นใหม่ วิธีเป็นไปตามหลักวิชาการ และทำทนายต่อหลักวิชาที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 7 เรื่องนี้ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้เขียน และได้รับการกลั่นกรองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผลงานที่นำเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านสืบไป

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่านที่ได้กรุณาประเมินบทความให้กับกองบรรณาธิการ เพื่อให้ผลงานที่นำเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดที่จะช่วยให้วารสารมีคุณภาพยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง

ด้วยจิตคารวะ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์  
บรรณาธิการบริหาร